



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. มะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ปีนี้ผลผลิตรวม296ล้านผล	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. “ชะอวดโมเดล”เน้นรวมกลุ่ม ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP...	dailynews.co.th
3. 'ธรรมนัส'โชว์ราคาผลผลิตพุ่งแม่ไร่จบ	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. เล็งเพิ่มทุน ธ.ก.ส.หมื่นล้านช่วยเกษตรกร "จุลพันธ์" ปิดพัลวันไม่เกี่ยวแจกเงิน...	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
5. ต่างจังหวัดชบ "เอลนีโญ-ควีนพิษ"	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
6. คอลัมน์: ปราบปรามการฉ้อโกง: สูดยอดผลไม้ไทย สด ฉ่ำ จัดเต็มบุฟเฟ่ต์ทุเรียน...	มติชน (กรอบบ่าย)
7. EICคาดส่งออกปี'67โต3.1%แผ่ระวังภัยแล้ง-สู้รบ'กดดัน	มติชน (กรอบบ่าย)
8. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: สั่งดูแลราคาสินค้า	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. 'ตรึง'รับมือฝนทิ้งช่วงนาน เร่งเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ทางรอดเกาะท่องเที่ยวขาดน้ำ	มติชน (กรอบบ่าย)
10. หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
11. ไทยพาณิชย์-ทีทีบีปิดดอก 0.25%	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)



มะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ปีนี้ผลผลิตรวม296ล้านผล

น.ส.ศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตมะพร้าวผลแก่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอันดับ 1 ของประเทศ โดยในปี 2567 (ข้อมูลพยากรณ์จาก สศก. ณ มีนาคม 2567) มีเนื้อที่ให้ผล 351,924 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 350,176 ไร่ (เพิ่มขึ้น 1,748 ไร่ หรือร้อยละ 0.50) ในขณะที่ผลผลิต มีจำนวน 296 ล้านผล ลดลงจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 301 ล้านผล (ลดลง 5 ล้านผล หรือร้อยละ 1.60) ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 842 ผล/ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 860 ผล/ไร่ (ลดลง 18 ผล/ไร่ หรือร้อยละ 2.09) เนื่องจากสภาวะภัยแล้งและโรคแมลงระบาด

จากการติดตามของ สศท.10 พบว่ามะพร้าวผลแก่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีผลผลิตออกตลอดทั้งปีโดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม จำนวน 117 ล้านผล หรือ คิดเป็นร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งจังหวัด โดยราคามะพร้าวผลแก่ที่เกษตรกรขายได้ (ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ ณ 24 เมษายน 2567) แบ่งเป็น มะพร้าวผลแก่ขนาดใหญ่ ราคา 18.43 บาท/ผล มะพร้าวผลแก่ขนาดรอง 12 บาท/ผล และมะพร้าวผลแก่ขนาดเล็ก 7.67 บาท/ผล ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีราคา 10.67 บาท/ผล 6.75 บาท/ผล และ 4.22 บาท/ผล ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณผลผลิตมะพร้าวผลแก่ลดลง ในขณะที่โรงงานแปรรูปมีความ

ต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ด้านสถานการณ์ตลาดมะพร้าวผลแก่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าะเทศ โรงงานกะทิสำเร็จรูปโดยตรง ผู้ประกอบการทำเนื้อมะพร้าวขาว และผู้ประกอบการผลิตน้ำมันมะพร้าว

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดและสถานการณ์ภัยแล้ง มักพบการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว โดยเฉพาะหนอนหัวดำมะพร้าวและแมลงดำหนาม ซึ่งขยายพันธุ์และทำลายต้นมะพร้าวได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายรุนแรงจนต้นมะพร้าวขึ้นต้นตายได้ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและ



แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567) พบการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว ร้อยละ 2.63 และการระบาดของแมลงดำหนาม ร้อยละ 2.11 ไว้ของเนื้อที่ขึ้นต้น”

ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สำหรับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวทำได้โดยการปล่อยศัตรูตามธรรมชาติของหนอนหัวด้ามะพร้าวในสวนมะพร้าวของเกษตรกร ได้แก่ แตนเบียนบราคอน แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา แมลงหางหนีบสีดำหรือแมลงหางหนีบขาววงแหวน ตลอดจนการฉีดพ่นเชื้อบีทีสำหรับต้นมะพร้าวที่ไม่สูงมาก และหากพบการระบาดที่รุนแรงอาจต้องใช้สารอิมิแมกติน-เบนโซเอตฉีดเข้าลำต้น สำหรับต้นมะพร้าวที่สูงมากกว่า 12 เมตร

ทั้งนี้ เกษตรกรควรมีการจัดการสวนมะพร้าวที่ดี ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวในระยะยาว โดยอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น วิธีกล วิธีเขตกรรมชีววิธี และวิธีอื่น ๆ ผสมผสานกัน เพื่อควบคุมจำนวนประชากรของแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงหากพบเจอการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว ต้องแจ้งให้ทีมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทราบในทันที หากท่านสนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศสท.10 โทร. 0-3233-7951 หรืออีเมล zone10@oae.go.th

“ชะอวดโมเดล”เน้นรวมกลุ่ม ผลิตได้มาตรฐาน GAP

“ชะอวดโมเดล” ต้นแบบการบริหารจัดการมังคุดในและนอกฤดู จ.นครศรีธรรมราช เน้นรวมกลุ่ม ผลิตได้มาตรฐาน GAP



นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า มังคุดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี 2567 (ข้อมูลจากผลการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกส์ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ปลูกมังคุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ จำนวน 96,585 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.31 ของเนื้อที่ปลูกทั้งภาคใต้ โดยมีอำเภอชะอวดเป็นต้นแบบการผลิตมังคุดในฤดูและนอกฤดู เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดจีนได้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งอำเภอชะอวดมีการบริหารจัดการมังคุดโดยใช้ “ชะอวดโมเดล” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการผลผลิต โดยเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ วางระบบการผลิต และการบริหารจัดการแปลงในแนวทางเดียวกัน เน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสินค้าต้องได้มาตรฐานการรับรอง GAP นำไปสู่การสร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน

จากการติดตามของ สศท.8 พบว่า ในพื้นที่อำเภอชะอวดมีแปลงใหญ่มังคุด จำนวน 6 แปลง และวิสาหกิจชุมชนมังคุด จำนวน 11 กลุ่ม ได้นำชะอวดโมเดลมาเป็นต้นแบบการผลิตมังคุด สำหรับปี 2566 แปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน มีต้นทุนการผลิตมังคุดในฤดูและนอกฤดูเฉลี่ย 15,388 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวมังคุดในฤดูช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม มังคุดนอกฤดูช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ผลผลิตมังคุดในฤดูและนอกฤดูเฉลี่ย 1,175 กิโลกรัม/ไร่/ปี ซึ่งแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนมีการบริหารจัดการโดยการรวมกลุ่มขายมังคุดด้วยวิธีการประมูล ซึ่งราคาประมูลต้องมากกว่าราคาตลาดทั่วไปอย่างน้อย 10 บาท ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 70,483 บาท/ไร่/ปี และผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 55,095 บาท/ไร่/ปี

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2566 มังคุดในฤดู ราคาเฉลี่ย 35-40 บาท/กิโลกรัมและมังคุดนอกฤดู ราคาเฉลี่ย 92-95 บาท/กิโลกรัม ด้านสถานการณ์ตลาด มังคุดในฤดูส่งจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศจีนที่เป็นตลาดรับซื้อหลัก โดยผ่านล้งเป็นผู้รวบรวมและคัดเกรดผลผลิต และมังคุดนอกฤดู ส่วนใหญ่จะส่งออกประเทศจีนเป็นหลัก ซึ่งตลาดประเทศจีน จะกำหนดขนาดมังคุดในฤดูและนอกฤดูต่อลูก ได้แก่ เบอร์ 1 ผิวมันหยาบ ลูกขนาด 75 กรัมขึ้นไป เบอร์ 2 ลูกกลาย ผิวสวยหยาบ ลูกขนาด 75 กรัมขึ้นไป และเบอร์ 3 ตกไซซ์ ผิวมันหยาบลูกขนาดต่ำกว่า 75 กรัม

“สำหรับแนวทางการพัฒนาชะอวดโมเดลให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้นสามารถทำได้โดยการบริหารจัดการที่ดี รักษาคุณภาพและพัฒนาการส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิต และด้านตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอำนาจการต่อรอง นอกจากนี้ แปลงใหญ่และวิสาหกิจได้มีแนวทางบริหารจัดการมังคุดในช่วงที่ผลผลิตออกตลาดมาก คือการนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า อาทิ ไวน์มังคุด สบู่มังคุด มังคุดคัต มังคุดพรีซดราย อีกทั้ง ยังตั้งเป้าจะพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แวะ ชิม ชม สวนมังคุด เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง หากท่านใดสนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตมังคุดและการบริหารจัดการมังคุดภายใต้ชะอวดโมเดล สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ ร.ต.อรุณ บุญวงศ์ ประธานแปลงใหญ่มังคุดและประธานเครือข่ายมังคุดภาคใต้ โทร. 09-0925-2644 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.8 โทร. 0-7731-1641 หรืออีเมล zone8@oae.go.th”

'ธรรมนัส' โหว้ราคาผลผลิตพุ่งแม่ไร่จบ

ลุยเป้า4ปีรายได้เพิ่ม3เท่า-มั่นใจรมช.คนรุ่นใหม่เสริมทัพ

'ธรรมนัส' โหว้ผลงาน 7 เดือนไร่จบ แต่ราคาผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มั่นใจรายได้เกษตรกรเพิ่ม 3 เท่าภายใน 4 ปี ชู รมช.คนรุ่นใหม่ไฟแรงเสริมทัพ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมค้ำยันนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ว่าการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาภายใต้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ แต่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการปราบปรามสินค้าเถื่อน ดังนั้น เป้าหมายเกษตรกรมีรายได้ 3 เท่าในเวลา 4 ปีจึงสามารถทำได้แน่นอน

ดังนั้น 5 เดือนที่เหลือในปีงบประมาณ 2567 สินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 เท่า และปี 2568 รายได้จะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และปี 2569 รายได้เกษตรกรจะเพิ่มเป็น 3 เท่าของรายได้ในปี 2566 จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ทรัพยากรการเกษตร เช่น การบริหารจัดการน้ำ โครงการยุยคนละครั้ง แผนปฏิบัติการฝนหลวงปี 2567 การออกโฉนด

ที่ดินเพื่อการเกษตร 2.ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของสินค้าพืชประมง และปศุสัตว์ เช่น แผนส่งเสริมการปลูกพืชหลังทำนา ธนาคารโค-กระบือ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ความก้าวหน้าการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เป็นต้น

3.การตลาดและต่างประเทศ เช่น ขยายตลาดอ.ต.ก.ไปสู่ภูมิภาค ความก้าวหน้าเอ็มโอยูกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 4.งานบูรณาการ งานวิจัย เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 งานพืชสวนโลก และผลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า หลังจากการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว จะมอบหมายงานทันที รมช.เกษตรฯ คนใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเสริมทัพ ดังนั้น จากนี้การทำงานของกระทรวงจะต้องละเอียดขึ้น เพราะเชื่อว่าหลายหน่วยงานในกระทรวงจะต้องเป็นเป้า ไม่ว่าจะเป็สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมการข้าว ปศุสัตว์ ค้านนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า พร้อมทั้งจะขับเคลื่อนงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์อย่างเต็มความสามารถ

เล็งเพิ่มทุน ธ.ก.ส.หมิ่นล้านช่วยเกษตรกร “จุลพันธ์” บัดพัลวันไม่เกี่ยวแจกเงินดิจิทัล

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีการหารือในเบื้องต้น เกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดว่า จะเติมเงินราว 10,000 ล้านบาท โดยตนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สภาพคล่องของธนาคารดำเนินโครงการดิจิทัล วอลเล็ต วงเงิน 172,800 ล้านบาท ตามที่มีกระแสข่าว เพราะการเพิ่มทุนให้กับธนาคารนั้น มองถึงความคุ้มค่า คือ การเพิ่มทุนให้ธนาคาร 1 บาท จะสามารถช่วยปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนได้ 11 บาท จะสร้างสภาพคล่องให้กับเกษตรกรได้จำนวนมาก

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อ ธ.ก.ส.มีกำไรจะต้องส่งเงินคืนเข้าคลัง เฉลี่ยปีละ 5,000-6,000 ล้านบาท โดยคลังจะให้นำกำไรส่วนนี้ไปเติมทุน กระทั่งช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการผ่อนปรนให้ธนาคารไม่ต้องส่งเงินเข้าคลัง และนำวงเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการอย่างอื่น หลังจากนั้น ธนาคารก็ไม่ส่งเงินคืนคลังมาโดยตลอด 7-8 ปี ซึ่งมองว่าวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเติมวงเงินให้ครบ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกร

“ธ.ก.ส.เป็นมือไม้สำคัญในการเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกร ส่วนการใช้วงเงิน ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการโครงการดิจิทัล ยังมีเวลากว่า 6 เดือน ที่จะนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส. แต่เบื้องต้นได้มีการพูดคุย เบื้องต้น ธ.ก.ส.รับทราบกันดี และพร้อมสนับสนุน คาดว่าต้องรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก่อนที่จะเสนอเข้าบอร์ด”.

ต่างจังหวัดชบ "เอลนีโญ-ควีนพิษ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาค ได้รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยรายภาคในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าเศรษฐกิจในภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน จากการบริโภคลดลงหลังเร่งไปในช่วงตรุษจีนรวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวลดลงหลังพ้นช่วงฤดูท่องเที่ยว และเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในช่วงครึ่งหลังของเดือน ด้านผลผลิตเกษตรลดลงจากผลกระทบของเอลนีโญ ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมในหมวดอาหารลดลง โดยประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปคือสถานการณ์หมอกควันที่จะกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ผลกระทบของเอลนีโญต่อภาคเกษตร และการฟื้นตัวของภาคส่งออก

ขณะที่เศรษฐกิจภาคอีสานกลับมาหดตัวจากเดือนก่อน หลังเร่งตัวจากจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงวันหยุดยาวเทศกาล ประเพณีสง

ผลให้การอุปโภคบริโภคจากหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวประกอบกับรายได้เกษตรกรหดตัวและการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปหดตัวต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือผลกระทบของเอลนีโญต่อภาคเกษตร การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคผู้ค้า และผลของการเบิกจ่ายหลัง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567

ด้านเศรษฐกิจภาคใต้ ในเดือนมี.ค.ชะลอจากเดือนก่อนเช่นกันตามภาคบริการที่ชะลอ หลังหมดเทศกาลท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยกระตุ้นการใช้จ่ายที่หมดลง ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคลดลง กำล้างซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรยังคงเปราะบาง ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย สอดคล้องกับการผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัว สำหรับการลงทุนก่อสร้างชะลอลงส่วนหนึ่งจากการที่เร่งไปก่อนหน้านี้ โดยประเด็นที่ต้องติดตามคือผลกระทบต่อสภาพอากาศและโรคระบาดต่อผลผลิตการเกษตร และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภาคใต้.

ปรากฏการณ์ ข่าว



1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!! สำหรับฟรุ๊ต เลิฟเวอร์ที่จะได้ลิ้มรสผลไม้ไทยระดับ พรีเมียม ที่ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตจาก 30 แหล่งทั่วประเทศ โดยครั้งนี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในไนท์ท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ผนึกกำลัง กูร์เมต์ มาร์เก็ต พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตระดับ เวิลด์คลาส มอบประสบการณ์ความอร่อยและความสดชื่น จัดเทศกาลผลไม้สุดยิ่งใหญ่ในสไตล์

ทรอปิคอลในงาน "SIAM PARAGON TROPICAL FRUIT PARADE 2024" (สยามพารากอน ทรอปิคอล ฟรุ๊ต พาเหรด 2024) พาเหรดผลไม้ไทยเกรด พรีเมียมที่คัดสรรความสดส่งตรงจากสวนผลไม้ชื่อดังทั่วประเทศ ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่อร่อยที่สุดของผลไม้ไทย พร้อมเอาใจสาย



สูดยอดผลไม้ไทย สด ฉ่ำ จัดเต็มบุฟเฟต์ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์

ทุเรียนด้วย "บุฟเฟต์ทุเรียน" 10 วัน 70 รอบ!! และจำหน่ายทุเรียนพันธุ์หายาก หลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ อีกมากมายรวมมากกว่า 150 ชนิด ระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

EICคาดส่งออกปี'67โต3.1% เผื่อระวัง'ภัยแล้ง-สู้รบ'กดดัน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า คาดมูลค่า การส่งออกไทยทั้งปี 2567 จะพลิกกลับมาขยายตัวที่ 3.1% จากแรงสนับสนุนหลายด้าน ได้แก่ 1.ปริมาณการค้าโลก มีแนวโน้มขยายตัวได้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก แม้จะไม่สดใสเหมือนที่ประมาณการไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณทะเลแดง 2.ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศจะกลับมามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้นในปี 2567 นี้ เห็นได้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโลกที่พลิกกลับมาอยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องสองเดือน หลังจากหดตัวมานาน ดัชนี PMI ยอดคำสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศ มีแนวโน้มหดตัวน้อยลง ขณะที่ดัชนี PMI ปริมาณการผลิตในอนาคตขยายตัวเร่งขึ้นตั้งแต่ปลาย 2566 สะท้อนการขยายตัวภาคการผลิตในระยะข้างหน้า 3.ราคาสินค้าส่งออกที่ดี ตามแนวโน้มเพิ่มขึ้นผลจากผลผลิตโลกลดลงจากภัยแล้งและนโยบายควบคุมส่งออกสินค้าบางประเทศ รวมถึงราคาน้ำมันสูงขึ้นตามความเสี่ยงการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย โดยยูเครน สถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง รวมถึงความต้องการ

ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์การส่งออกไทย จะพลิกกลับมาขยายตัวตั้งแต่เดือนเมษายน และขยายตัว 2% ในไตรมาส 2 ผลจากราคาสินค้าเกษตรและผลไม้ การฟื้นตัวของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ รถไฟฟ้า และพลังงานสะอาดของโลก รวมถึงเงินบาทอ่อนค่า และค่าระวางเรือเข้าสู่ระดับปกติ

ศูนย์วิจัยระบุว่า การส่งออกไทยอาจเผชิญกับ 3 ปัจจัยเสี่ยงต้องเผื่อระวังและกระทบต่อการค้าโลก ได้แก่ 1.ปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากความแห้งแล้งของคลองปานามาและการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีบริเวณทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งของไทยไปสหรัฐและยุโรป ที่ยังคงกดดันการค้าโลกอยู่ 2.ปัญหาการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจ และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ถูกนำมาใช้เพิ่มเติม 3.สถานการณ์สงครามระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล มีแนวโน้มจะลุกลามไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น อิหร่าน ส่วนสงครามยังคงจำกัดอยู่ในกลุ่มประเทศใกล้เคียง ไม่ได้มีแนวโน้มจะขยายตัวเป็นวงกว้างไปในภูมิภาค และประเทศไทย มีสัดส่วนการค้ากับกลุ่มประเทศดังกล่าวค่อนข้างน้อย ประเทศไทยจึงมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามค่อนข้างจำกัด



สั่งดูแลราคาสินค้า : นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการขึ้นเงินบ้านนาฎราชการ และค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาทใน 10 จังหวัดนำร่องว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และให้รีบรายงานสถานการณ์ทันที แต่ขณะนี้ยังไม่มีการขึ้นราคาใดขออนุญาตปรับขึ้นราคาแต่หากพบการขึ้นราคาไม่เหมาะสมก็จะขอตรวจสอบต้นทุนสินค้าส่วนราคาสินค้าเกษตรที่ปรับสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว.

'ตรัง' รับมือฝนทิ้งช่วงนาน เร่งเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม



จากกรณีที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม ห่องเหี้ยนมีความต้องการมากขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้ธุรกิจขายน้ำจืด ในพื้นที่ อ.กันตัง มีความต้องการมากขึ้น เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดี ยอดจำหน่ายน้ำดื่มในพื้นที่อำเภอกันตังแต่ละวันสามารถขายได้ถึง 14,000 กว่าลิตร ส่วนน้ำใช้อุปโภค บริโภค ขายได้สูงถึง 100,000 ลิตรต่อวัน โดยเฉพาะน้ำใช้ทางอุตสาหกรรม ห่องเหี้ยนขาดแคลนในช่วงนี้

ขณะนี้นายอำเภอ เร่งขับเคลื่อนเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบ

มติชน

กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16854

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 110.34 Ad Value: 132,408

PRValue (x3): 397,224

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ตรัง' รับมือฝนทิ้งช่วงนาน เร่งเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ทางรอดเกาะท่องเที่ยวขาดน้ำ



ปัญหาขาดแคลนน้ำ เช่น เกาะลันเต เกาะมุกด์ ซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวของ จ.ตรัง หากขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค จะส่งผลกระทบต่อเกาะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ช่วงนี้ได้รับบริการน้ำให้กับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก รีสอร์ท แบบสลับวันเพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจจุดผลิตบริการจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งที่นี่จะมี 2 จุดหลัก ที่เปิดบริการผลิตจำหน่ายน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และใช้ในอุตสาหกรรม โดยแต่ละวันจะมีรถบรรทุกน้ำลัดเปลี่ยนเข้ามารับน้ำจืดที่สูบขึ้นมาจากบ่อบาดาล ที่มีเพียงไม่กี่จุดใน อ.กันตัง เพื่อนำน้ำไปขายให้กับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงน้ำแข็ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีความต้องการจำนวนมาก โดยใช้บรรทุกขนาดใหญในการขนน้ำจืดตลอดทั้งวัน

นายชินณพัฒน์ ตูละ อายุ 38 ปี เจ้าของน้ำดื่ม KTD กันตังตรังค์ และกันตังน้ำจืดฟาร์ม เลขที่ 165/1-3 หมู่ 3 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวว่า กัยแล้งปีนี้พอๆ กับปี 2559 ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้งจัดมีการใช้น้ำจำนวนมาก สูบน้ำไม่ทันใช้ สำหรับยอดจำหน่ายน้ำดื่มถึงละ 20 ลิตร จะขายได้อยู่ที่วันละ 600-700 ถัง เพิ่มขึ้นจากช่วงหน้าฝน 50% เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 14,000 กว่าลิตร ราคาถ้ามารับเองถึงละ 7 บาท ส่ง 10 บาท น้ำใช้อยู่ที่วันละ 100,000 ลิตรต่อวัน ชาวบ้านมีความต้องการใช้น้ำจำนวนมาก เพราะปีนี้แล้งเหมือนปี 2559 บางพื้นที่ต้นไม้มียืนต้นตาย หญ้าตายหมดเลย ส่วนประชาชนน้ำบ่ออื่นๆ ก็แห้ง บางรายเดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล เช่น ต.บางหมาก เพื่อมาซื้อน้ำ อบต.กันตังแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งขาดน้ำมากๆ ที่นี้ก็ไม่ได้ปรับราคาน้ำขึ้นแต่อย่างใดไม่แก้งกัไร

"พื้นที่อำเภอกันตัง มีชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องน้ำเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน น้ำใช้ยังคงเข้ามาซื้อเป็นรถขาย 1,000 ลิตร 25 บาท ถ้าเป็นอบต. เป็นราชการ ขายตันละ 20 บาท สำหรับราชการ วัด ที่มาขอให้ตนช่วย สังคมอะไรที่ตนสามารถช่วยได้ตนก็ช่วย ในส่วนของโรงงานน้ำแข็งก็เข้ามาขอซื้อ ปีนี้มาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ของสหน้ำแข็งรถ 15 ตัน มาเอาวันหนึ่ง 5-6 คันรถ มองว่าในขณะนี้ น้ำใช้ทางอุตสาหกรรมขาดแคลน บ่อบ้านลิเหรีใช้ทำน้ำแข็งในการทำประมงแห่ง



พอแห่งชาวบ้านในบ้านลิเหรีใช้ไม่พอ สำหรับอุตสาหกรรมประมงต้องมาหาซื้อน้ำจืดจากเอกชนที่ทำธุรกิจขายน้ำ

นายปริชา หมาดบากาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านลิเหรี ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวว่า เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมาสักประมาณเดือนธันวาคมถึงเมษายน 4-5 เดือน ถือว่านานมาก ทำให้น้ำในคลองบ้านลิเหรีซึ่งเป็นปัจจัยหลักของคนทั้งหมดของบ่อน้ำร้อน คลองลิเหรีใช้น้ำอยู่ทั้งหมด 5 หมู่บ้านที่นี้พอเกิดภาวะแล้งฝนทิ้งช่วง ทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองขาดแห้งไป ปัญหาก็กเริ่มมีบ้าง แต่ยังไม่ถึงกับว่ามีปัญหามาก ชาวบ้านยังพอช่วยตัวเองได้อยู่ บางหมู่บ้านยังมีบ่อน้ำใช้ บางหมู่บ้านขาดน้ำไปเลย และมีหมู่บ้านที่

ต้องซื้อน้ำ แต่ปัญหาของหมู่ 6 บ้านลิเห่ร์ ยังไม่ถึงกับว่าชาวบ้านต้องออกไปซื้อน้ำ ยังสามารถช่วยเหลือได้ แต่ถ้าแล้งทิ้งช่วงไปอีกสักกระยะหนึ่ง มองว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนกัน ช่วงนี้น้ำในคลองเหลือประมาณ 1 เมตร ถ้าแล้งยาวคงจะแห้ง ซึ่งมองว่าถ้าหน่วยงานของรัฐช่วงที่ทำฝนหลวงเข้ามาช่วยช่วงนี้อาจให้ฝนทิ้งช่วงไปอีกสักเดือนก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าทิ้งช่วงไปอีกสักเดือนน่าจะมีปัญหาพืชผลทางการเกษตรเริ่มมีปัญหาบ้างแล้ว ต้องยืนต้นตาย เช่น ทุเรียน สละที่ชุดไว้แห้งทำให้ทุเรียนตายหลายต้นเหมือนกัน ซึ่งชาวสวนต้องปล่อยเพราะไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนมารด ส่วนยางพาราไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบ

นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอกันตัง กล่าวว่า ใน อ.กันตัง มีทั้งหมด 14 ตำบล ตำบลที่มีปัญหา มีส่วนของ ต.เกาะลิบง ตามพื้นที่ที่เป็นเกาะ ที่ประสบปัญหาเป็นหลักอยู่ และจะมีบางตำบล เช่น คลองจุ โคนยาง บ่อน้ำร้อน สำหรับการแก้ปัญหาทางอำเภอได้ตั้งศูนย์ โดยมีนายกแต่ละพื้นที่มาเป็นคณะกรรมการศูนย์ ใช้การแก้ปัญหาโดยการใช้อำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นส่งน้ำ โดยเรามีแหล่งน้ำต้นทุนจาก



ธนากร ชูจิตต์

การประปาภูมิภาคของอำเภอกันตัง ที่ให้บริการฟรี นำไปส่งให้ราษฎรที่ทำเรื่องขอใช้น้ำ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับพื้นที่ที่อยู่ด้านบน ในส่วนของการเจาะบ่อบาดาลเน้นในส่วนที่เป็นเกาะ ปัญหาที่พบในส่วนของเกาะลิบง เกาะมุก เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำค่อนข้างมาก

นายธนากรกล่าวอีกว่า ปีที่ผ่านมา อบต.เกาะลิบง ได้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มในพื้นที่ของเกาะมุก 4 บ่อ ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆ ซึ่งปีนี้บ่อบาดาลสามารถนำออกมาใช้บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้เป็นอย่างดีในปี นี้ ส่วนจะอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตอนนี้ระยะยาวทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งเชิญให้นายอำเภอ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำประชุมพูดคุยกันเพื่อหาแนวทาง

“ส่วนการแก้ปัญหาบนเกาะคือการค้นหาต้นทุนแหล่งน้ำใหม่ หาแหล่งพื้นที่ที่จะเจาะบ่อบาดาล ซึ่งค่อนข้างประสบปัญหา ที่ผ่านมามบนเกาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ที่จะมาขออนุญาตได้มีจำกัด ต้องมีขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ หรือต้องหาพื้นที่เพิ่มเติม”

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่น



เกษตรวันนี้.....● สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน และ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก จำกัด จัดงาน อะกรี เทคนิก้า เอเชีย และฮอर्टิ เอเชีย ปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงนวัตกรรมด้านการเกษตรกว่า 300 รายจาก 28 ประเทศ เข้าร่วม.....● ภายในงานจะมีโอกาสสำรวจเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยล่าสุดด้านการเกษตรจากผู้ผลิตทางการเกษตรและพืชสวนชั้นนำของโลก อาทิ แบรินด์ แอ็ก โค้ (AGCO) กับ แมสซี่ เฟอ์กูสัน (Massey Ferguson), เคส นิว ฮอลแลนด์ (Case New Holland), ฉางฟา (Changfa), คลาส (CLAAS), จอน เดียร์ (John Deere), มาฮินทรา แอนด์ มาฮินทรา (Mahindra & Mahindra), และ เนต้า-ฟิม (Netafim).....● งานจัดขึ้นที่ ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.agritechnica-asia.com | HORTI ASIA ได้ที่ www.horti-asia.com.....●

นายกะหล่ำปลี

ไทยพาณิชย์-ที่ที่ปิดดอกเบี้ย 0.25%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง และเอสเอ็มอีถึง 0.25% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ธนาคารที่ทีบีและไทยพาณิชย์ได้ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลงเช่นกัน โดยนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทีบี กล่าวว่า ธนาคารได้ปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต้น (MRR) ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ขั้นต้น (MLR) และลูกหนี้เบิกเงินบัญชี (MOR) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-15 พ.ย.เป็นเวลา 6 เดือน ลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่จะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยมีอาทิ 1.ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 2 ล้านบาท นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBB) กล่าวว่า ธนาคารเห็นถึงความจำเป็นในการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางในระหว่างที่เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง จึงปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% สำหรับเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR และ MLR สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ลูกค้านุคล สินเชื่อบ้าน และ My Home My Cash ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 2 ล้านบาท และ เอสเอ็มอีรายย่อย ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-15 พ.ย.นี้.